

คลังร่วมเชิดชัยเยี่ยมสละ นอบเงินทนายาท จ.อ.สมาน กุณัน

กระทรวงการคลังจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้ทนายาทของ จ.อ.สมาน กุณัน จากกรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 495,000 บาท

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มีดำริให้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทนายาทของ จ.อ.สมาน กุณัน ซึ่งได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจลำเลียงวางขวดอากาศในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จนเสียชีวิต ซึ่งการเสียชีวิตดังกล่าวถือได้ว่า เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้มอบหมาย นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวแทน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 แล้ว จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทนายาท แบ่งเป็น 1. เงินชดเชย จำนวน 450,000 บาท และ 2. ค่าจัดการศพ 45,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง นำโดย ว่าที่ ร.อ.ปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย ประสานการเบิกจ่ายเงินให้ทนายาท และนางมณีนี สุระสังข์ คลังจังหวัดร้อยเอ็ด ประสานทนายาทในการขอรับเงิน



อาลัย จ.อ.สมาน กุณัน



อนึ่ง พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม พ.ร.บ.นี้ ประกาศใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการปฏิบัติการณ์ไม่ขัดกับ

คำสั่ง โดยชอบของเจ้าพนักงาน ที่ถึงแก่ความตาย สูญเสียอวัยวะ หรือตาบอด จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดเป็นเงินจำนวน 450,000 บาท หากทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญ ยิ่งในการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีพ นอกจากจะได้รับเงินชดเชยแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินดำรงชีพเป็นรายเดือนประมาณ 7,500 บาท ต่อเดือน ตลอดชีวิตด้วย กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีคนดีในสังคม และตระหนักดีว่าหากพลเมืองดี

ได้รับอันตรายจากการกระทำความผิด ควรได้รับความช่วยเหลือจากราชการ ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นพลเมืองดีได้รับอันตรายจากการกระทำความผิด สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ท้องที่เกิดเหตุ หากเกิดในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต สำหรับจังหวัดอื่นๆ ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th หรือ Facebook กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ



นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

